

## ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

การลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลผู้ขอทบทวนสิทธิตามมาตราการชดเชยรายได้

ตามข้อสั่งการของอธิบดีกรมศุลกากรที่ได้รับมอบหมายภารกิจมาจาก ปลัดกระทรวงการคลังให้เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลทบทวนสิทธิให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-๑๙) ตามมาตรการเยียวยา ๕,๐๐๐ บาท ของรัฐบาล

ในการนี้ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช นำโดยนายสถาพร เนตรมุกดา นายด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช ได้ส่ง “ผู้พิทักษ์สิทธิ” จำนวน 4 นาย เข้าร่วมดำเนินการกับทีม คบจ. ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยด้านฯ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบหลักใน อ. เมือง นครศรีฯ ซึ่งข้อมูลที่ได้รับเบื้องต้นเป็นอำเภอที่มียอดผู้ขอทบทวนสิทธิมากที่สุด และเจ้าหน้าที่บางส่วนไปร่วมปฏิบัติงานที่ อ.พรหมคีรี ได้เริ่มลงพื้นที่ช่วยเหลือเพื่อทบทวนสิทธิให้กับผู้ได้รับผลกระทบฯ ตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่ 28 เมษายน ๒๕๖๓ โดยแบ่งการทำงานออกเป็น 2 ทีม แยกไปที่ ต.ท่าเรือ ต.ท่าไร่ และ ต.บางจาก และจะลงพื้นที่ต่อเนื่องทุกวันโดยไม่มีวันหยุดราชการ และสามารถตรวจสอบข้อมูลทบทวนสิทธิแล้วจำนวน 88 ราย รายละเอียดตามแบบรายงาน โดยจังหวัดนครศรีธรรมราช แบ่งออกเป็น 23 อำเภอ ที่ต้องดำเนินการในเรื่องนี้ ภายหลังจากการปฏิบัติงานในวันแรกด้านได้ประเมินผลแล้วคาดว่าจะในแต่ละวันจะสามารถทบทวนสิทธิได้ทีมละไม่ต่ำกว่า 100 ราย ในกรณีที่มีข้อมูลครบถ้วน



# ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช





# ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช





# ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช



แบบรายงานผลการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลผู้ซื้อพบพบนลิทธิ์ตามมาตรการลดขยายได้  
 หน่วยงาน ... ทีมผู้พิทักษ์สิทธิอำเภอเมือง...  
 วันที่ ...28 เมษายน 2563....

ที่	อำเภอ	จำนวนผู้ซื้อพบพบนลิทธิ์ (ยกมา)	ดำเนินการสำเร็จ	สละสิทธิ์	ติดตได้แต่ที่อยู่ไม่ตรงกับตอนยื่นพบพบน	คงเหลือ (ยกไป)	หมายเหตุ
1	เมืองนครศรีธรรมราช	758	75	6	6	671	รวมทั้งหมด 1 ราย จำนวนผู้ซื้อพบพบนลิทธิ์ที่ต้องดำเนินการคงเหลือ 670 ราย
<b>รายละเอียดแยกตามพื้นที่ตำบลที่ปฏิบัติงาน</b>							
	1 ต. ท่าเรือ อ. เมือง	48	44	2	1	1	
	ต. บางจาก อ. เมือง	27	19	4	4	0	
	ต. ท่าไร่ อ. เมือง	13	12		1	0	
		88	75	6	6	1	
	รวม						

หมายเหตุ : ขอให้หัวหน้าทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์แต่ละทีมรายงานผลการลงพื้นที่แต่ละวันให้สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราชทราบ ทุกวันวันภายในเวลา 16.00 น. เพื่อรวบรวมและรายงานผลจังหวัดและส่วนกลางทราบ